

*
Số 95-KH/ĐU

KẾ HOẠCH

Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trong Khu đô thị ĐHQG-HCM giai đoạn 2023-2025 trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 22-CT/TU);

Căn cứ Thông báo số 37-TB/ĐU ngày 14 tháng 02 năm 2023 về kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) lần thứ 35, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025;

Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trong Khu đô thị ĐHQG-HCM giai đoạn 2023 – 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 22-CT/TU trong toàn thể đảng viên cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao ý thức của đội ngũ trong giữ gìn trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; tạo điều kiện để hướng đến xây dựng Khu đô thị ĐHQG-HCM xanh, bản sắc, hiện đại. Các hoạt động cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, đồng bộ, phù hợp với từng cơ sở, đối tượng, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, tạo ấn tượng sâu sắc.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực, có hiệu quả nhằm tạo chuyển biến rõ nét về trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, giúp cho hệ phố thông thoáng, lề đường vỉa hè được sử dụng đúng mục đích, đảm bảo giao thông an toàn, thuận lợi và không tồn tại tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực trường học, khu dùng chung và các khu vực lân cận.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Về công tác tuyên truyền

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 22-CT/TU trong cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh trong toàn ĐHQG-HCM, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm và sự đồng thuận, hưởng ứng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động,

đồng thuận, hưởng ứng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh trong toàn ĐHQG-HCM về việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, qua đó có chương trình hành động cụ thể, phù hợp và thiết thực tại nơi công tác, học tập và cư trú.

- Chú trọng thiết kế các nội dung nhằm truyền tải các nội dung của Chỉ thị 22-CT/TU, đồng thời lồng ghép tuyên truyền các nội dung khác của Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, như Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 ngày 12 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW; Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 48/NQ/CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025.

- Tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật của nhà nước về công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường;

- Tuyên truyền thông qua các hội nghị cấp ủy, cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, các hội nghị và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

- Tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, các tạp chí.. của cơ quan, đơn vị; thông qua các trang mạng trên internet như facebook, zalo,... bằng các hình thức và nội dung phù hợp.

- Tuyên truyền thông qua việc tổ chức các hoạt động cụ thể, các chương trình hành động thiết thực gắn với việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

- Tuyên truyền thông qua các cuộc thi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao....

- Tuyên truyền thông qua các pano, áp phích, bảng cảnh báo, biển cấm trên các tuyến đường, khu vực trong và xung quanh các đơn vị.

2. Công tác quản lý trật tự an toàn giao thông trong Khu đô thị ĐHQG-HCM

Hoàn thiện hệ thống đèn tín hiệu giao thông, camera giám sát, biển báo giao thông trong Khu đô thị ĐHQG-HCM.

Tăng cường phối hợp xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lề đường để kinh doanh, buôn bán; chiếm dụng các khu vực đất dùng chung vào mục đích buôn bán, giảm thiểu tình trạng xả rác không đúng quy định, sử dụng lề đường để tụ tập nấu, nướng đồ ăn, mở các thiết bị tăng âm gây ồn và tình trạng gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật về giao thông như không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo

hiểm không đúng quy định khi điều khiển xe gắn máy, xe chở quá số người quy định, không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, vi phạm về mức nồng độ cồn trong máu và khí thở khi điều khiển phương tiện giao thông.

Vận động cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh ĐHQG-HCM kiên quyết không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các hàng quán, xe hàng rong chiếm dụng lòng đường, lề đường tại Khu đô thị ĐHQG-HCM; không xả rác ra đường, mặt nước và nơi công cộng; chấp hành nghiêm túc luật an toàn giao thông đường bộ, không đỗ xe trái quy định.

3. Công tác quản lý trật tự xây dựng trong Khu đô thị ĐHQG-HCM

Tăng cường tuần tra, phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác quản lý đất đai, chống lấn chiếm đất, quản lý trật tự xây dựng trong khu đô thị ĐHQG-HCM.

Ưu tiên nguồn lực và kiên quyết phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai và xây dựng trong khu đô thị ĐHQG-HCM. Không để tồn tại các trường hợp vi phạm.

4. Công tác quản lý vệ sinh môi trường trong Khu đô thị ĐHQG-HCM

Quản lý rác thải, tổ chức phân loại rác thải tại nguồn từ các cơ quan, trường học, công trình công cộng; bố trí điểm tập kết rác, vận chuyển bằng xe chuyên dụng trực tiếp về điểm trung chuyển hoặc khu xử lý chất thải của thành phố theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị trong Khu đô thị chú trọng xây dựng và duy trì các mảng xanh, sạch, đẹp, tạo cảnh quan thông thoáng.

Từng bước đầu tư bổ sung trang thiết bị, hạ tầng đảm bảo trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, như hoàn thiện hệ thống các nhà máy xử lý nước thải trong Khu đô thị ĐHQG-HCM, đèn tín hiệu giao thông, camera an ninh, biển báo, nhà vệ sinh công cộng, phương tiện thu gom rác hiện đại, ...

Bố trí đủ ngân sách cho công tác bảo trì cơ sở hạ tầng theo quy định để đảm bảo công năng và an toàn cho người sử dụng.

5. Công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động trong Khu đô thị ĐHQG-HCM

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các công trình xây dựng ở Khu đô thị ĐHQG-HCM, các trường thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM.

Có biện pháp quản lý rủi ro trong suốt quá trình thi công, phải đảm bảo an toàn cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh ĐHQG-HCM và người dân xung quanh công trình.

Phối hợp, phân công trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát an toàn đối với các công trình; nghiêm khắc chấn chỉnh, xử lý những sai phạm về công tác an toàn thi công, an toàn lao động tại các công trình; phối hợp với lực lượng chức năng chuyên ngành trong quản lý an toàn vệ sinh lao động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQG-HCM

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tạo chuyên biến trong việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành của cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên và học sinh, góp phần nâng cao ý thức của đội ngũ trong giữ gìn trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Đồng thời hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội trong ĐHQG-HCM có kế hoạch, tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung có liên quan đến công tác quản lý trật tự đô thị, với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU.

2. Đảng ủy Ban Quản lý Dự án Xây dựng ĐHQG-HCM

Xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tuần tra, ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là chấn chỉnh tình trạng dừng và đón trả khách không đúng quy định tại các bến xe, trạm dừng của các tuyến xe buýt trong khu đô thị nhằm giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông. Không để tồn tại các bãi rác tự phát và tổ chức công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại Khu đô thị ĐHQG-HCM. Tăng cường kiểm tra công tác an toàn lao động tại các công trình đang và chuẩn bị thi công trong Khu đô thị ĐHQG-HCM.

Phối hợp với địa phương nhằm phát hiện và giải quyết các tình huống phát sinh và xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Định kỳ hằng năm có rà soát, báo cáo kết quả thực hiện để nhân rộng cách làm hay, gương điển hình, qua đó tạo thành phong trào thi đua, cuối nhiệm kỳ đề xuất những tổ chức, cá nhân có thành tích để biểu dương, khen thưởng.

3. Đảng ủy Cơ quan ĐHQG-HCM

Chỉ đạo cấp ủy chi bộ Trung tâm Dịch vụ và Xúc tiến Đầu tư lãnh đạo đơn vị phối hợp các đơn vị vận tải hành khách công cộng, tuyên truyền đến đội ngũ lái xe và phục vụ xe buýt phải đảm bảo tốc độ lưu thông theo quy định trong khu đô thị, đón và trả khách đúng trạm, cư xử văn minh, lịch sự trong lưu thông và giao tiếp.

4. Công đoàn, Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM, Tổ Dân vận Đảng ủy ĐHQG-HCM

Tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh thực hiện nghiêm các nội dung về giữ gìn trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Phát huy vai trò phản biện xã hội, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện công tác quản lý trật tự Khu đô thị.

Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình đồng hành, chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội sinh viên và các câu lạc bộ của đoàn viên, thanh niên tổ chức thực hiện một số nội dung như ra quân dọn dẹp các tuyến

đường, sau đó tổ chức duy trì hướng dẫn người và phương tiện đảm bảo trật tự giao thông, không có hành động gây ô nhiễm môi trường và gây mất mỹ quan đô thị.

5. Cấp ủy và chính quyền các đơn vị thành viên, trực thuộc

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả các nội dung, giải pháp về đảm bảo trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong khuôn viên đơn vị mình, các tuyến đường khu vực tiếp giáp với khuôn viên đơn vị nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chung tại Khu đô thị ĐHQG-HCM và các cơ sở ngoài Khu đô thị.

Tăng cường phối hợp với Trung tâm Quản lý và Phát triển Khu đô thị ĐHQG-HCM, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

6. Văn phòng Đảng ủy ĐHQG-HCM

Đôn đốc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ cuối năm phối hợp với các đơn vị liên quan lồng ghép báo cáo kết quả thực hiện tình hình quản lý trật tự đô thị vào báo cáo hoạt động công tác của Đảng bộ ĐHQG-HCM.

7. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQG-HCM

Kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các đơn vị liên quan; nắm tình hình, phản ánh kịp thời các khó khăn vướng mắc để tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM chỉ đạo xử lý.

Trên đây là Kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trong Khu đô thị ĐHQG-HCM giai đoạn 2023 – 2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM, đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM (để báo cáo),
- VP, các Ban Thành ủy, UBKT Thành ủy TPHCM (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, phụ trách Đảng bộ ĐHQG-HCM (để báo cáo);
- BCH Đảng bộ ĐHQG-HCM;
- Ban Giám đốc ĐHQG-HCM;
- Các cơ quan tham mưu Đảng ủy ĐHQG-HCM;
- Các Tổ, nhóm cấp ủy phụ trách lĩnh vực công tác chuyên môn;
- BTV Công đoàn, BCS Đoàn ĐHQG-HCM;
- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang;
- Các cơ sở đảng trực thuộc;
- Các đơn vị thành viên, trực thuộc;
- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Vũ Hải Quân